

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” (sau đây gọi là Nghị quyết), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết để cấp ủy các cấp, chi bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, triển khai thực hiện đạt kết quả.

- Xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

B. NỘI DUNG

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT

- Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai bằng hình thức thích hợp để các chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt đến đảng viên nội dung Nghị quyết và Kế hoạch (*hoàn thành trong tháng 4/2022*).

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết trên Tạp chí điện tử của Đảng ủy Khối, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện nội dung này trên trang thông tin điện tử, báo, tạp chí của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (*hoàn thành trong tháng 4/2022*).

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và bí thư các đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết và triển khai Kế hoạch tại đảng bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ (thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ) và hằng năm (xây dựng trong quý I và tổ chức thực hiện hoàn thành trước tháng 12 hằng năm). Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc và quy trình, thủ tục, kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên đối với từng nội dung được kiểm tra, giám sát (*thực hiện trong nhiệm kỳ và hằng năm*).

2. Các đảng ủy quan tâm chuẩn bị nhân sự và kịp thời bổ sung, kiện toàn ủy ban kiểm tra cấp mình đúng cơ cấu, đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và đề án nhân sự đã được phê duyệt; xây dựng quy hoạch và thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch ủy ban kiểm tra của cấp mình, làm cơ sở xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan thuộc cơ cấu tham gia ủy ban kiểm tra; đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch (*thực hiện định kỳ theo quy định*).

3. Cấp ủy các cấp chủ trì sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm và nhiệm kỳ về công tác kiểm tra đảng của đảng bộ. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở duy trì nền nếp định kỳ giao ban công tác quý I và công tác 9 tháng bằng hình thức thích hợp (*thực hiện hằng năm*).

4. Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng (*các ủy ban kiểm tra chủ động thực hiện khi có văn bản mới ban hành*).

5. Cấp ủy các cấp thực hiện việc phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đến cán bộ, đảng viên và quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra trong đảng bộ (*hằng năm, ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện*).

6. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra đảng trên các báo, tạp chí của Trung ương, trang thông tin điện tử, tạp chí của Đảng ủy Khối, của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng nhiều hình

thức phù hợp; kịp thời động viên tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác kiểm tra đảng (*thực hiện thường xuyên*).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

1. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Chủ trì phối hợp với Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm (*thực hiện thường xuyên*).

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, đảm bảo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ Cấp ủy giao (*thực hiện hằng năm*).

Giúp Đảng ủy Khối theo dõi việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Văn phòng và các ban của Đảng ủy Khối; tổng hợp kết quả vào báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm của Đảng bộ Khối (*thực hiện vào quý IV hằng năm*).

Hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời giúp Đảng ủy Khối theo dõi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc phục vụ việc đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng cho Văn phòng, các ban của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng cấp dưới (*thực hiện thường xuyên*).

Chủ động thực hiện hoặc tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng (*thực hiện khi có phát sinh*).

Chủ trì phối hợp tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; về chuẩn bị Đề án nhân sự và công tác bổ sung, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra; về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; về đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (*thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo*).

Chủ động phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối có liên quan tham mưu thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra đảng; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cán bộ kiểm tra cấp dưới (*thực hiện thường xuyên*).

Tham mưu, đề xuất Đảng ủy Khối trong việc phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 54-QĐ/TW, ngày 11/1/2021 của Ban Bí thư (*thực hiện thường xuyên*).

2. Các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối

a) Nhiệm vụ chung

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm (*thực hiện thường xuyên*).

Xây dựng chương trình, tiến hành kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; giúp Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của Ban; gửi các chương trình, quyết định, kế hoạch và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối, đồng thời gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để theo dõi theo quy định (*thực hiện hằng năm*).

b) Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch ủy ban kiểm tra (*thực hiện từ năm 2022*).

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Đảng ủy Khối về chuẩn bị Đề án nhân sự và công tác bổ sung, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra; về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, về đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, trước mắt tuyển dụng 01 cán bộ cho đủ số lượng biên chế (14 người) đã được phê duyệt và tiếp tục xem xét tăng biên chế để phục vụ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy Khối về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (*thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo*).

c) Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gắn với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, tập trung vào các nội dung, như: tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tuyên truyền kết quả thực hiện và những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong công tác kiểm tra đảng trong Đảng bộ Khối (*thực hiện thường xuyên hằng năm*).

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và phổ biến, tuyên truyền về công tác kiểm tra đảng (*thực hiện thường xuyên*).

d) Ban Dân vận Đảng ủy Khối

Chủ trì, tham mưu Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong các tổ chức; thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát, phản biện xã hội để nắm bắt, báo cáo với Đảng ủy Khối hoặc trao đổi với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, việc làm sai trái của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhằm kịp thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh (*thực hiện thường xuyên*).

e) Văn phòng Đảng ủy Khối

Bảo đảm kinh phí và phương tiện phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; hướng dẫn, đôn đốc các đoàn kiểm tra, giám sát lập và chuyên lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định (*thực hiện hằng năm*).

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Đảng ủy Khối về trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, các văn bản, tài liệu và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra đảng đối với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (*thực hiện khi có phát sinh*).

3. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra đảng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho các đồng chí Ủy viên Ủy ban và cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, ủy viên ủy ban và cán bộ kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc (*thực hiện hằng năm*).

4. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối

a) Đối với cấp ủy: Rà soát, bổ sung quy chế làm việc trong đó quy định người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, phân công đồng chí trong thường trực cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra đảng (*thực hiện từ năm 2022*).

Phân công các đồng chí cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và lĩnh vực, địa bàn; định kỳ báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản với cấp ủy (*thực hiện từ năm 2022*).

Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và các ban tham mưu, giúp việc

cấp ủy cùng với việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (*thực hiện hằng năm*).

Quan tâm chuẩn bị nhân sự và kịp thời bổ sung, kiện toàn ủy ban kiểm tra cùng cấp theo quy định (*thực hiện khi có thay đổi về nhân sự*).

Thường xuyên quan tâm về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra đảng; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra đảng (*thực hiện thường xuyên*).

Ban hành mới hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra đảng với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra đảng (*thực hiện trong năm 2022*).

b) *Đối với ủy ban kiểm tra*: Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; chủ động tham mưu cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ cấp ủy giao (*thực hiện hằng năm*).

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó: i) Phấn đấu mỗi năm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ít nhất một tổ chức đảng (có thể kiểm tra cách cấp) và một đảng viên; ii) Tăng cường kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, đảm bảo trong một nhiệm kỳ kiểm tra được hết các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới; iii) Tăng số lượng giám sát chuyên đề đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý (*thực hiện hằng năm*).

Phân công, đôn đốc ủy viên ủy ban, cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra đảng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản với ủy ban kiểm tra theo quy định (*thực hiện thường xuyên*).

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra đảng về tham mưu và thực hiện công tác kiểm tra đảng (*thực hiện từ năm 2022*).

Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy về công tác nhân sự, bổ sung, kiện toàn ủy ban kiểm tra theo quy định; về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra đảng và trang bị cơ sở

vật chất, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra đảng (*thực hiện thường xuyên*).

Tham mưu, đề xuất cấp ủy trong việc phối hợp với cấp ủy địa phương nơi có tổ chức đảng trực thuộc đóng trên địa bàn về công tác kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư (*thực hiện thường xuyên*).

c) *Đối với các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy*: Phối hợp với ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm (*thực hiện hằng năm*).

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của ban đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách và những nội dung được cấp ủy giao (*thực hiện hằng năm*).

d) *Đối với đảng ủy bộ phận, chi bộ*: Rà soát, thực hiện việc phân công người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu phụ trách công tác kiểm tra đảng, đồng thời lựa chọn, phân công nhiệm vụ một số đảng viên giúp thực hiện công tác kiểm tra đảng (*thực hiện từ đầu mỗi nhiệm kỳ*).

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm (*thực hiện từ đầu mỗi nhiệm kỳ và hằng năm*).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết và Kế hoạch này, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của từng đơn vị (*hoàn thành trong tháng 4/2022*).

2. Các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đôn đốc và kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp dưới, tổ chức đảng có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gắn với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định.

Nơi nhận:

- UBKT Trung ương (để báo cáo),
- BCH Đảng bộ Khối (để báo cáo),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đ/c Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối,
- Các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối,
- Các đảng ủy, UBKT đảng ủy trực thuộc,
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Đã ký

Nguyễn Đức Phong